

ข่าว LPN เดินหน้าเชื่อมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย...แก้ปัญหาล้าง

NGO-LPN ไม่หวั่นเปลืองตัว...รับบทร่างทรงแรงงานต่างด้าววีซ่าประสานเอกชน EU-USA
รวมทั้งรัฐไทย แก้ปัญหายกเลิก “ล้าง” ต้นทาง ยกแรกเจรจากับนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย “ลีน”

นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง ได้เปิดเผยว่า ได้มีสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (ล้าง) ภายนอก ประมาณ 300 แห่ง (จากจำนวนล้างทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 1,000 แห่ง) ได้มาขอให้ทางมูลนิธิฯ ทำหน้าที่ประสานงานกับภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้รับซื้อสินค้ารายใหญ่ในประเทศ และขอให้ช่วยประสานงานกับผู้สั่งซื้อสินค้าปลายทางในสหภาพยุโรป (European Union :EU) และในสหรัฐอเมริกา รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการในประเทศไทย เพื่อหาทางแก้ปัญหาค่าธรรมเนียมที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จะประกาศยกเลิกการว่าจ้างล้างภายนอก ซึ่งในจำนวนนี้มีถึงจำนวน 54 แห่งซึ่งทำการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นส่งให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาค่าธรรมเนียมของประเทศผู้สั่งซื้อในสหภาพยุโรปและในสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 บริษัทผู้รับซื้อสัตว์น้ำหรือห้องเย็นรายใหญ่ที่เป็นสมาชิกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจะต้องดำเนินการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นเองในสถานประกอบการของตน

“มาตรการดังกล่าวถือว่าการใช้ยาแรงของผู้สั่งซื้อรายใหญ่ในประเทศ เพื่อแก้ปัญหาค่าธรรมเนียมส่งออกและป้องกันการถูกยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งผู้สั่งซื้อได้มีการตั้งเงื่อนไขในเรื่องมาตรฐานด้านสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานทั้งระบบ รวมถึงการพึงเล็งในเรื่องปัญหาค่ามนุษย์และการปฏิบัติต่อแรงงานที่ผิดกฎหมาย”

นายสมพงศ์กล่าวต่อว่า ด้วยความกังวลของผู้ประกอบการล้างดังกล่าว ทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จึงได้เริ่มเดินเครื่องเป็นปฐมบท ด้วยการประสานงานเชิญนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มาทำการหารือร่วมกับผู้ประกอบการล้างทั้ง 300 ราย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมของสโมสรหมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนายพจน์ก็ได้เข้ามารับทราบถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาของผู้ประกอบการล้างทั้งหมด จากการใช้มาตรการตัดตอนปัญหาของทางสมาคมฯ

“การมีโอกาสได้หารือร่วมกันครั้งนี้ ทำให้บรรยากาศความหวาดหวั่นต่อสภาพประกอบการในในอนาคตของผู้ประกอบการล้างอยู่ในสภาพดีขึ้น เนื่องจากนายพจน์ได้มารับรู้ปัญหาและทำความเข้าใจกับ

ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามนายพจน์ได้สรุปและเสนอแนวทางการดำเนินงานต่อไปให้หน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องรับไปเดินเรื่อง...คือ

ประการแรก หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งทั้งหมด เพื่อจะได้ทราบว่าจำนวนสิ่งทั้งหมดในจังหวัดมีกี่แห่ง แยกเป็นกี่ประเภท ประเภทละกี่แห่ง (ทั้งประเภทแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น ประเภทแปรรูปเพื่อส่งจำหน่ายในประเทศ และประเภทแปรรูปเพื่อการส่งออก)

ประการที่สอง ทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยรับปากที่จะเจรจากับโรงงานที่เลี้ยงหรือผู้รับซื้อคนกลางให้มาประชุมกับทางตั้งต้นทาง เพื่อจะได้หาโมเดลแก้ปัญหาาร่วมกัน โดยลำดับแรกจะเริ่มต้นกับสิ่ง 54 แห่งที่เป็นสมาชิกเครือข่ายในการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นให้กับบริษัทหรือห้องเย็นที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

ประการที่สาม นายพจน์จะนำข้อตกลงและแนวทางปฏิบัติร่วมกันของสิ่ง เข้ารายงานกระทรวงฯ กำหนดแนวทางร่วมกับกรรมการของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เพื่อจะได้นำไปเจรจาดูเรื่องและตกลงกับผู้ซื้อในต่างประเทศต่อไป”

นายสมพงศ์กล่าวอีกว่า การหารือที่เกิดขึ้นเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และเป็นนิมิตหมายที่ดีในการแสดงความพร้อมที่จะปรับกระบวนการทำงานของทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นก็มีความยากในการแก้ปัญหาเนื่องจากหลายเรื่องถูกกำหนดมาจากต่างประเทศ และถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากในการควบคุม กับทั้งยังเป็นปัญหาของเอกชนกับเอกชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนอย่าง มูลนิธิฯ ของตน ก็ทำได้เพียงมีหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือและประสานงานให้

“ในลำดับต่อไปทางมูลนิธิฯ จะพยายามประสานให้มีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลางและในส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อันได้แก่ หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานตำรวจ หน่วยงานปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานด้านสาธารณสุข และในส่วนภาคเอกชนอาจต้องเชื่อมต่อให้องค์กรด้านวิชาชีพในท้องถิ่นเช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมการประมงฯ ได้มาเข้าร่วมดำเนินการด้วย”

“ลำดับสุดท้ายทางมูลนิธิฯ อาจจะต้องใช้ความสัมพันธ์และเครือข่ายขององค์กรที่มีอยู่ในต่างประเทศ ทำการติดต่อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับผู้สั่งซื้อที่เคยติดต่อกันทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา” นายสมพงศ์กล่าวในที่สุด

อีกหนึ่งปัญหาที่ผ่านมา เกิดจากกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศแห่งหนึ่งได้รายงานถึงปัญหาการผลิตและการแปรรูปอาหารทะเลที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร อันมีผลทำให้สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยต้องกำหนดมาตรการที่เข้มข้นในการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ทั้งในช่วงที่ผ่านมา บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็ได้ประกาศยกเลิกการว่าจ้างสถานประกอบการล้างจากภายนอกทั้งหมด โดยยกกระบวนการผลิตทั้งหมดเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของไทยยูเนียนฯเอง เพื่อที่ทางบริษัทสามารถควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแรงงานได้อย่างเข้มงวด โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดจะได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิด

ขณะที่ บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด ได้แจ้งยกเลิกการรับเป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาระบบ GMP, HACCP และระบบการจัดการด้านแรงงาน ของบริษัท พี อินเทอร์เน็ต จำกัด และ บริษัท เจนน่าโปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา เนื่องด้วยเหตุผลความจำเป็นทางด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ การจัดการมาตรฐานด้านแรงงาน และความปลอดภัย ให้มีความสอดคล้องตาม ข้อกำหนดและ ความต้องการของลูกค้า (ข้อมูลสมทบจากเว็บไซต์ข่าวสาครออนไลน์)

สำหรับกิจการต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (ล้าง) ประกอบไปด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง-ผู้ผลิตสัตว์น้ำ แพกุ้ง-แพปลา ผู้ประกอบการล้างและคนงานในล้าง โรงน้ำแข็ง ผู้ค้าเปลือกกุ้งและผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น รถขนส่งและภาคการขนส่งที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมาตรการตัดตอนล้างของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เพื่อแก้ปัญหาการส่งออก อาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาต่อผู้ประกอบการล้างและภาคสังคม เช่น ปัญหาขาดความสามารถจนต้องหยุดการประกอบกิจการของล้าง ปัญหาขาดรายได้และการเกิดหนี้สินต่างๆตามมาของผู้ประกอบการ เกิดปัญหาการเลิกจ้างและการว่างงาน ปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นตามมา ปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมอื่นๆ ผลกระทบทางด้านภาษีและการจัดเก็บรายได้ของรัฐ ผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าต่อเนื่องกับล้างและภาคธุรกิจต่างๆของชุมชน (ข้อมูลจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน - LPN และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง)

รายงานโดย สุรพล ระวังษ์ โทรฯ 086-3388037